



**Commonwealth of Virginia**  
**Voter Registration Agency Certification/**  
**Khối Thịnh Vượng Chung Virginia**  
**Chứng Nhận Của Cơ Quan Ghi Danh Cử Tri**

**Nếu quý vị chưa ghi danh bỏ phiếu tại nơi mình đang sống, quý vị có muốn ghi danh tham gia bỏ phiếu tại đây ngay hôm nay không?  
(Vui lòng chỉ đánh dấu vào một câu trả lời)**

- Tôi đã ghi danh bỏ phiếu tại địa chỉ hiện tại của mình, hoặc tôi không hội đủ điều kiện để ghi danh bỏ phiếu và không cần đơn ghi danh bỏ phiếu.
- Có, tôi muốn nộp đơn ghi danh bỏ phiếu. (vui lòng điền vào mẫu đơn ghi danh cử tri)
- Không, tôi không muốn ghi danh bỏ phiếu.

Nếu quý vị không chọn bất kỳ ô nào, quý vị sẽ được coi là đã quyết định **không** ghi danh bỏ phiếu tại thời điểm này. Việc nộp đơn ghi danh bỏ phiếu hoặc từ chối ghi danh bỏ phiếu sẽ không ảnh hưởng đến sự hỗ trợ hoặc dịch vụ mà cơ quan này sẽ cung cấp cho quý vị.

Nếu quý vị từ chối ghi danh bỏ phiếu, thông tin này sẽ được giữ bí mật. Nếu quý vị ghi danh bỏ phiếu, văn phòng nơi đơn ghi danh của quý vị được gửi đến sẽ được giữ bí mật và nó sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích ghi danh cử tri.

Nếu quý vị muốn giúp điền vào mẫu đơn ghi danh cử tri, chúng tôi sẽ giúp quý vị. Quyết định tìm kiếm hay chấp nhận sự giúp đỡ là của quý vị. Quý vị có thể điền vào đơn ghi danh một cách riêng tư nếu quý vị muốn.

**Nếu quý vị tin rằng có người đã can thiệp vào quyền ghi danh hoặc từ chối ghi danh bỏ phiếu, quyền riêng tư của quý vị trong việc quyết định ghi danh hoặc nộp đơn ghi danh bỏ phiếu, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại đến:**

**Commissioner, Virginia Department of Elections  
Washington Building  
1100 Bank Street  
Richmond, VA 23219-3497  
(804) 864-8901**

Tên Người nộp đơn\*

Chữ ký\*

Ngày\*

**\*Forms must be completed in English/Đơn phải được hoàn thành theo mẫu bằng tiếng Anh.**

**for agency use only/phần dành riêng cho cơ quan ghi danh**

Voter Registration form completed:  Yes  No

Voter Registration form given to applicant for later mailing (at applicant's request):  Yes  No

Agency Staff Signature

Date